



๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการยกระดับธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมในระดับการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๕)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้จัดทำโครงการยกระดับธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมในระดับการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๕) กลุ่มเป้าหมาย ๓๔๒ คน พื้นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านและปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้มีการนำองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลไปเผยแพร่สู่ประชาชนในหมู่บ้าน และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในพื้นที่โดยใช้กลไกการปกครองท้องถิ่น

เพื่อให้การดำเนินโครงการยกระดับธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมในระดับการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๕) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้

๑. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อำเภอละ ๑ คน ดำเนินการอบรมในระบบ On-site ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะต้องเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการยกระดับธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมในระดับการปกครองท้องถิ่นมาก่อน

๒. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานคณะกรรมการหมู่บ้าน อำเภอละ ๑ คน ดำเนินการอบรมในระบบ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต รหัสเข้ารับการอบรม Meeting ID : ๖๖๒ ๒๔๑ ๕๙๑๕ Passcode : ๑๐๐๑๖๖ และดำเนินการเข้ากลุ่ม Line Application ที่ปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ ขอให้อำเภอดำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมข้างต้นให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และกรมการปกครองแจ้งว่า ได้จัดอาหาร อาหารว่าง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับผู้เข้าอบรมฯ ระบบ On-site ไว้ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการฯ

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้จังหวัดแจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen test Kit (ATK) และแสดงผลการตรวจที่เป็นลบไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม โดยภายหลัง

/จากดำเนินการ...

จากดำเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายรูปผลการตรวจพร้อมระบุชื่อนามสกุล และวันที่ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียน ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้มอบหมายให้ นายรัชชวิษ ภูมิศิริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๙๐๑ ๗๔๕๗ และนายธนากร กันทะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๙๐๑ ๗๑๓๒ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรม)  
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานปกครอง  
โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๘๑๗